

เงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต

ประเภทสามัญ แบบ.....

ระยะเวลาเอาประกันภัย ปี

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

สำหรับคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัทผู้รับประกันชีวิต ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
กรมธรรม์	หมายถึง	กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้
สัญญาประกันภัย	หมายถึง	กรมธรรม์ สัญญาเพิ่มเติม เอกสารแนบท้าย ข้อความเพิ่มเติม บันทึกหลักหลัง ไปคำขอเอาประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และใบรายงานการตรวจสุขภาพของแพทย์ ทั้งหมดนี้ให้ถือเป็นสัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัท
ลงลายมือชื่อ	หมายความรวมถึง	การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
ตารางกรมธรรม์	หมายถึง	ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัท เพื่อเป็นเอกสารประกอบกรมธรรม์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย
วันที่ได้รับกรมธรรม์	หมายความรวมถึง	วันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้เอาประกันภัยตามที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันเริ่มมีผลคุ้มครอง	หมายถึง	วันที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะให้บริษัทเริ่มต้นให้ความคุ้มครองซึ่งระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย หรือวันที่ระบุไว้ในกรณีที่มีการขอแก้ไขวันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันที่บริษัทหรือตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทได้รับข้อเสนอการรับประกันภัยใหม่ (counter offer) แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์	หมายถึง	มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระมาระยะหนึ่งหลังจากหักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัยและสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้
ผู้รับประโยชน์หลัก	หมายถึง	นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้กู้
ผู้รับประโยชน์รอง	หมายถึง	บุคคลที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อไว้ในสัญญาประกันภัยให้เป็นผู้รับประโยชน์รอง ซึ่งจะได้รับจำนวนเงินผลประโยชน์หลังจากหักจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้รับประโยชน์หลักพึงได้รับ (ถ้ามี) ออกแล้ว

หมวด 1 สัญญาประกันภัย

1. ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทจึงได้ตกลงทำสัญญาและออกกรมธรรม์ให้ไว้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ แล้วอาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาประกันภัยและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต ไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์นี้ หรือขยายเวลาครบกำหนดของเบี้ยประกันภัย หรือบอกสละสิทธิการส่งค่าบอกกล่าว หรือข้อพิสูจน์การเรียกร้องตามความต้องการของกรมธรรม์นี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกรมธรรม์นี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้ออกบันทึกสลักหลังแก้ไขไว้ให้แล้ว

2. การไม่ได้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

บริษัทจะไม่ได้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอยู่นอกจำกัดอัตราทางการค้าปกติ

ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาภายในกำหนดหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาในกรณีนี้ได้

3. สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์

สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์นี้ หากมิได้กำหนดมอบให้บุคคลอื่นใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือว่าเป็นของผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น

การกำหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ให้บุคคลอื่น จะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว

4. การขอแก้ไขวันเริ่มมีผลคุ้มครองและการปรับลดจำนวนเงินเอาประกันภัย

เมื่อมีการทำสัญญากู้ยืมเงินกับนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้กู้และผู้รับประโยชน์หลักและผู้เอาประกันภัยได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินแล้ว ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์

4.1 ผู้เอาประกันภัยสามารถขอแก้ไขวันเริ่มมีผลคุ้มครองให้สอดคล้องกับวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมได้ หากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัยไม่ตรงกับวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน

4.2 ผู้เอาประกันภัยสามารถขอปรับลดจำนวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับจำนวนเงินกู้ได้ หากจำนวนเงินเอาประกันภัยมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินกู้แล้ว โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตามส่วนแก่ผู้เอาประกันภัย

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตาม 4.1 และ 4.2 ผู้เอาประกันภัยต้องส่งสำเนาสัญญากู้ยืมเงินพร้อมเอกสารที่แสดงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับเงินตามสัญญากู้ยืมเงินแล้วในวันใดและจำนวนเท่าใดให้แก่บริษัท

5. การโอนผลประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย

ในระหว่างที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ แม้ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เอง ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิจะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์รองก็ได้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์หรือส่งมอบกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับประโยชน์รองแล้ว และผู้รับประโยชน์รองได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจำนงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้

การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้จะไม่ผูกพันบริษัทจนกว่าผู้เอาประกันภัยได้แจ้งการโอนประโยชน์ดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และบริษัทได้บันทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว ทั้งนี้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้น และไม่ต้องรับผิดชอบถ้าได้จ่ายจำนวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์รองตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยไปโดยไม่ทราบถึงการโอนประโยชน์ดังกล่าวก่อน

6. ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์หลักและผู้รับประโยชน์รองได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งไม่เกินจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น หากมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รอง ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์รอง บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์รองเพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์รองได้เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รอง หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย หรือในกรณีที่ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตพร้อมกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัยเช่นเดียวกัน

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์รองมากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รองรายใดเสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รองนั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับผลประโยชน์รองของผู้รับประโยชน์รองที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รองดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รองรายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์รองที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน

7. การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์

ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์หลักในกรณีที่มีการกู้เงินกับนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายใหม่เพื่อไปชำระหนี้คืนให้แก่นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายเดิม (Refinance) ได้ด้วยการยื่นคำขอเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์หลักพร้อมแสดงหลักฐานว่าได้ชำระหนี้ที่มีอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักรายเดิมหมดแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์หลักดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว และบริษัทได้ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรมธรรม์ หรือออกบันทึกสลักหลังให้

ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รองได้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์หรือส่งมอบกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับประโยชน์รองแล้ว และผู้รับประโยชน์รองได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจำนงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น

ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์รองคนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัยการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รองจะมีผลบังคับนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ เพื่อบริษัทจะทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดชอบถ้าได้จ่ายจำนวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์รองคนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รอง

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยรองคนใหม่มีชื่อ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับประกันภัยรอง จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้วและบริษัทได้ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรมธรรม์ หรือออกบันทึกสลักหลังให้

8. การแก้ไขกรมธรรม์

การแก้ไขกรมธรรม์นี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริษัทได้บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท

9. การเปลี่ยนแปลง

ผู้เอาประกันภัยอาจทำเป็นหนังสือขอให้บริษัทเปลี่ยนแปลงประกันภัยเป็นแบบอื่นตามที่บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท

หากการเปลี่ยนแปลงประกันภัยนี้ ทำให้เกิดผลต่างของเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามแบบการประกันภัยเดิมกับแบบการประกันภัยใหม่ บริษัทจะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในส่วนที่ลดลง หักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ หรือจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น หรือเงินค่าเวนคืนส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี

10. การฆ่าตัวตายหรืออุบัติเหตุ

บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เมื่อปรากฏว่า

10.1 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี (1 ปี) นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด

10.2 ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประกันภัยรองฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยหลัก ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงให้แก่ผู้รับประกันภัยหลัก ซึ่งไม่เกินจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประกันภัยหลัก ณ เวลานั้น โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนของผู้รับประกันภัยรองซึ่งไม่มีสิทธิได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมด

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยรองมากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับประกันภัยรองคนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา เมื่อบริษัทจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยหลักเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงให้แก่ผู้รับประกันภัยหลัก ซึ่งไม่เกินจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประกันภัยหลัก ณ เวลานั้น หากมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลือให้แก่ผู้รับประกันภัยรองที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยตามส่วน โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วนของผู้รับประกันภัยรองที่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยทั้งหมด

การคืนเบี้ยประกันภัยตาม 10.1 หรือการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตาม 10.2 บริษัทมีสิทธิหักหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์นี้ออกได้

11. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน

ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุหรือเพศไว้ต่อบริษัทคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุให้บริษัทกำหนดจำนวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ำ จำนวนเงินที่บริษัทจะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์นี้ จะต้องลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ สำหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราตามอายุหรือเพศจริง บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้

ถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางคำปกติของบริษัทแล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็นโมฆียะ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ กรณีที่บริษัทบอกล้างสัญญา บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประกันภัยแล้วแต่กรณี

12. การแจ้งการตายและการพิสูจน์ศพ

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รองจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในสิบสี่วัน (14 วัน) นับแต่วันเสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควร หรือไม่ทราบว่ามี การประกันภัย ในกรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบ

ผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รองจะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต พร้อมแสดงหลักฐานที่ผู้เอาประกันภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักให้แก่บริษัท และถ้าบริษัทร้องขอผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รองจะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รองเอง

ฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา

13. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

หมวด 2 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์

14. การขอเวนคืนกรมธรรม์

นับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประโยชน์หลัก หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยได้แสดงหลักฐานว่าได้ชำระหนี้สินที่มีอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักหมดแล้ว โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) และหากผู้เอาประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ามาตรฐาน จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยของเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยต่ำกว่ามาตรฐานตามตารางมูลค่ากรมธรรม์สำหรับภัยต่ำกว่ามาตรฐาน

หมวด 3 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์

15. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์

หากผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์นี้ได้โดยการส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสอบสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัท ฉบับละ 500 บาท เว้นแต่เป็นการเสนอขายกรมธรรม์โดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หมวด 4 การชดใช้เงินตามกรมธรรม์

16. การชดใช้เงินตามกรมธรรม์

การชดใช้เงินตามข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ บริษัทจะชดใช้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำเรียกร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์นี้ถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อชดใช้เงินตามกรมธรรม์นี้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครอง ระยะเวลาการชดใช้เงินที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่บริษัทใช้เงินตามข้อตกลงคุ้มครองตามกรรมสิทธิ์นี้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทจะรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างเวลาที่ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

คำแนะนำ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ถ้าท่านมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ประกันภัยฉบับนี้ โปรดติดต่อ

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต (จำกัด) มหาชน

เลขที่ 59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ชั้น 4

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2111-0055 โทรสาร 0-2111-0056

ทะเบียนเลขที่ 0107555000481

หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2515-3996-9 โทรสาร 0-2515-3970

สายด่วนประกันภัย 1186

เพื่อให้คำแนะนำและปรึกษาหารือ